



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลัง จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลัง และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ดังนี้

เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนเต็ม (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย	ลำดับที่ได้	หมายเหตุ
๐๑	นางทุเรียน ศรีสงคราม	๙๕.๕๐	๙๕.๕๐	๑	

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มิหนังสือให้มารายงานตัว

๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้าง ผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทำสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.จ.จ.) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Bai.

(นายชานูวัฒน์ วรามิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์